

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๓๘ /ว ๐๑๒๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาเสด็จ ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงของหน่วยงานจัดการศึกษา” และประเด็น “การบริหารจัดการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา”

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประเภทของ กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และเชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม การเรียนรู้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงของ หน่วยงานจัดการศึกษา” และประเด็น “การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่าง วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา”

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น ดังกล่าวฯ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓-๑๒

(นางสาวบัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี



รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@nfe.go.th

“เรียนดี มีความสุข”